

ม.เกษตร ขนทัพที่ปรึกษา กว่า 100 คน หนุนงาน Smart SME Expo 2016 พร้อมเปิดตัว iConsult ที่ปรึกษาแบบ Real Time ตลอด 24 ชม.



ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เราได้สร้างบุคลากรขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านภาษีอากร สำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจ หรือผู้ที่ทำธุรกิจอยู่แล้ว ซึ่งสำหรับงาน Smart SME Expo 2016 นี้ เราได้จัดทีมที่ปรึกษาไปร่วมงานทั้งหมด 4 วัน วันละ 100 ท่าน บนพื้นที่ 270 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวด 8 กลุ่มบริการ หมวดที่ 1 สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจอยู่แล้ว ประกอบด้วย 7 โซน คือ 1.โซนที่ปรึกษาแหล่งเงินทุน/ การเงิน 2. โซนที่ปรึกษาบริหารจัดการ/ บัญชี/ ภาษี 3. โซนที่ปรึกษาบริหารบุคคล 4. โซนที่ปรึกษาการขาย/ การตลาด 5.โซนที่ปรึกษากลุ่ม IT/ Ecommerce 6. โซนที่ปรึกษากลุ่มมาตรฐาน 7. โซนที่ปรึกษากลุ่มครบวงจร (การผลิต/ ลดต้นทุน/ ประหยัดพลังงาน) หมวดที่ 2 สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ มี 1 โซน คือ โซนที่ปรึกษากลุ่มวินิจฉัย และศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผนและ/ หรือ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ก็ยังมีโซน Business Matching และเวทีสัมมนาที่ได้มีการส่งวิทยากรไปให้ความรู้ตามหัวข้อต่างๆ อีกทั้งยังมีแมสคอตที่เป็นตัวแทนของทางเราใน Theme สีไร่ อีกประมาณ 5-6 ตัวเพื่อช่วยสร้างสีสันในงานด้วย

“หน้าที่เราคือสร้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME เราแบ่งงานตามความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา อาทิ ด้านการเงิน บัญชี ภาษี ออนไลน์มาเก็ดดิ้ง ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการ ที่ต้องการคำแนะนำว่าผู้ประกอบการควรจะต้องทำอย่างไร ปัญหาที่มักเจอมากคือเรื่องเงินทุน ในมุมมองของที่ปรึกษาเงินทุนคือส่วนปลาย แต่โอเคดี โลกเข้ัน และบิสิเนสแพลนควรมาก่อน ถ้าธุรกิจมีความเป็นไปได้ เราพร้อมมีทางออกให้กับทุกผู้ประกอบการ สิ่งที่น่ากลัวของผู้ประกอบการสมัยนี้ที่มักเจอและเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุด คือ ความอยาก อยากมี อยากทำ แต่ไม่ดูความพร้อม เพราะความอยากกับความพร้อมจะหักล้างกันเสมอ” ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ กล่าว

นอกจากนี้ภายในงาน Smart SME Expo 2016 ทางมหาวิทยาลัยจะมีการเปิดตัวโปรแกรมที่เปรียบเสมือนแมสเซ็นเจอร์กับที่ปรึกษา หรือที่เรียกว่าระบบ iConsult ระบบดังกล่าวจะคอยช่วยผู้ประกอบการให้ได้ซักถามแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีที่ปรึกษาในสังกัดกว่า 100 คน ผู้ประกอบการที่สนใจอยากปรึกษาเรื่องธุรกิจ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม www.smartsmeexpo.com

#